

Những lưu ý quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm học 2022 - 2023

Chỉ còn gần một tháng nữa học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm học 2022 - 2023. Xoay quanh những điểm mới của kỳ thi năm nay, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phóng viên: Thưa bà, bà có thể phân tích cụ thể hơn về những điểm mới của kỳ thi năm nay?

Bà Trần Thị Bích Vân: Điểm mới lớn nhất của kỳ thi năm nay là toàn tỉnh sẽ tổ chức một kỳ thi chung cho cả trường THPT công lập đại trà và trường THPT chuyên. Điểm mới này làm giảm những áp lực và bất cập trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của những năm học trước như: thời gian thi tổ chức gọn lại, tập trung hơn cho công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, giảm áp lực về chi phí cho toàn ngành cũng như giảm áp lực về chi phí cho những gia đình có con thi cả trường THPT công lập đại trà và trường THPT chuyên.

Điểm mới thứ hai là năm nay thi sinh sẽ đăng ký dự thi bằng phần mềm tuyển sinh đầu cấp, phù hợp với xu thế chuyển đổi số. Điều này sẽ tránh được việc nộp hồ sơ vào nhiều trường; giảm áp lực về việc đi lại trong quá trình nộp hồ sơ và thay đổi nguyện vọng; công khai, minh bạch quá trình tuyển sinh, số lượng hồ sơ cũng như kết quả tuyển sinh.

Một điểm mới nữa là sẽ có thêm chỉ tiêu 7 lớp cho Trường THPT Chuyên Thái Bình (trực thuộc Trường Công dân Sư phạm Thái Bình) với 315 chỉ tiêu.

Phóng viên: Việc đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên



Học sinh Trường THCS Minh Khai (Vũ Thu) tập trung ôn tập.

với trường THPT công lập đại trà có được thực hiện cùng thời điểm hay là sau khi có kết quả thi của trường THPT chuyên thì các em sẽ được xét nguyện vọng vào một trường THPT công lập đại trà. Sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1 của trường THPT công lập đại trà, nếu các em không đỗ đợt 1 thì sẽ tiếp tục đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào một trường THPT công lập đại trà bắt kỳ.

Bà Trần Thị Bích Vân: Khi các em đăng ký dự thi trên phần mềm tuyển sinh đầu cấp sẽ có mục đăng ký các nguyện vọng. Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên, các em sẽ có tối đa 4 nguyện vọng, trong đó các em phải đăng ký bắt buộc lớp chuyên dự thi, nếu các em không có nguyện vọng vào lớp không chuyên thì sẽ không cần đăng ký. Bên cạnh đó, các

em cũng bắt buộc phải đăng ký dự thi vào một trường THPT công lập đại trà. Điều này đồng nghĩa với việc nếu các em không đỗ trường THPT chuyên thì các em sẽ được xét nguyện vọng vào một trường THPT công lập đại trà. Sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1 của trường THPT công lập đại trà, nếu các em không đỗ đợt 1 thì sẽ tiếp tục đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào một trường THPT công lập đại trà bắt kỳ.

Phóng viên: Nhiều phụ huynh băn khoăn khi gặp hai kỳ thi vào một, mức độ phân hóa để thi sẽ khó hơn so với những năm học trước? Bà cho biết rõ hơn về

mức độ phân hóa của đề thi năm nay?

Bà Trần Thị Bích Vân: Khi xây dựng cấu trúc ma trận của các đề thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh chung có các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng, trong vận dụng có vận dụng thấp và vận dụng cao. Tỷ lệ câu hỏi mang tính nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp chiếm tỷ lệ rất cao, trong khi câu hỏi mang tính vận dụng cao chiếm tỷ lệ nhỏ bởi để thi bắt buộc phải có sự phân hóa để làm tốt công tác tuyển sinh. Ví dụ môn Toán, mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao có tỷ lệ lần lượt

là 4-3-2-1; môn Tiếng Anh, mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng (trong đó có cả vận dụng cao) là 5-3-2. Như vậy các em không phải lo lắng nhiều về mức độ phân hóa của đề thi năm nay.

Phóng viên: Năm nay là năm thứ hai Thái Bình thực hiện xét tuyển vào các trường THPT công lập theo 2 nguyện vọng. Nhiều học sinh ở những khu vực giáp thành phố lo rằng học sinh thành phố sẽ chuyển đăng ký nguyện vọng 2 về các trường ở khu vực này làm giảm cơ hội trúng tuyển của các em. Bà có lưu ý gì cho các em?

Bà Trần Thị Bích Vân: Sau một năm thực hiện việc xét tuyển theo 2 nguyện vọng, chúng tôi thấy rằng có tác động nhất định trong công tác quản lý, tổ chức dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh. Cơ hội vào các trường THPT công lập dành cho tất cả các em trên toàn tỉnh, điều này có nghĩa là học sinh ở thành phố, thị trấn hay nông thôn đều có cơ hội xét tuyển như nhau. Như vậy, các em cần đầu tư xây dựng và thực hiện kế hoạch ôn tập nghiêm túc để nâng cao chất lượng, điểm số bài thi. Cùng với đó, các thầy cô giáo và gia đình cũng cần đồng hành, quan tâm đến quá trình ôn tập của các em. Đặc biệt, cần định hướng cho các em lựa chọn đăng ký dự thi vào trường THPT công lập phù hợp với năng lực của mình.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!

DẶNG ANH
(thực hiện)

▶ Thành phố tổ chức thao giảng lý luận chính trị

Trung tâm Chính trị thành phố Thái Bình vừa tổ chức thao giảng lý luận chính trị để cử giảng viên tham gia hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Thái Bình năm 2022. Tham gia thao giảng, các giảng viên đã thực hiện giảng dạy nội dung phần đầu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và nội dung kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thuộc chương trình bồi dưỡng trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

Thông qua thao giảng giúp các giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là dịp để các giảng viên cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm về kỹ năng, phương pháp giảng dạy, từ đó đúc kết kinh nghiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn. Đồng thời, lựa chọn giảng viên tiêu biểu của thành phố tham gia hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Thái Bình năm 2022.

MINH NGUYỆT

▶ BAN CHQS HUYỆN VŨ THƯ Phát động đợt thi đua "Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng"

Hưởng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Ban CHQS huyện Vũ Thư tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng".

Ban CHQS huyện phát động toàn lực lượng vũ trang huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"; thi đua thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ; vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia các hoạt động thiết thực như giúp đỡ, thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hưởng ứng, ủng hộ chương trình "Áo ấm tặng mẹ", góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội... Đợt thi đua diễn ra từ ngày 14/5/2022 đến ngày 27/7/2022.

Nhân dịp này, Ban CHQS huyện tổ chức sơ kết phong trào thi đua "Cán bộ, chiến sĩ quân đội thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" giai đoạn 2019 - 2022.

QUỲNH LƯU

Thêm yêu chiến sĩ biên phòng

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy) đã tích cực phối hợp, triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, niềm tự hào về biển, đảo quê hương, góp phần cùng những người lính mang quân hàm xanh bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển.

"...Người lính biên phòng ngày đêm tay súng, gìn giữ biên cương theo tiếng gọi quê hương... Dù nơi đảo xa hay rừng sâu núi thẳm, người lính chúng tôi, người lính chúng tôi... chẳng quên ngại gian lao...". Ngay khi bước chân vào cổng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, những lời hát rộn ràng của bài hát "Bài ca người lính biên phòng" được cất cao trong chương trình nói chuyện truyền thống, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo quê hương và trải nghiệm thực tế cho các em học sinh. Đó là một trong nhiều hoạt động đa dạng hóa hình thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng được cán bộ, chiến sĩ đơn vị triển khai trên địa bàn trong thời gian qua.

Thiếu tá Phan Văn Lâm, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền quản lý bảo vệ chính diện 14,6km bờ biển, địa bàn phụ trách gồm 3 xã và 1 thị trấn với dân số 14.031 hộ/48.354 khẩu. Là đơn vị quản lý cửa khẩu duy nhất trong tỉnh, một trong những địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, tiềm ẩn các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, khiếu kiện về môi trường, đất đai, tranh chấp ngư trường... nên nhiệm vụ đối với cán bộ, chiến sĩ cũng rất nặng nề. Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương", đơn vị đã xác định việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên tại các trường học trên địa bàn là

việc làm quan trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. 2 năm qua, thực hiện đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021", cùng với các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động tại các địa điểm công cộng, đơn vị đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện gần 30 buổi tuyên truyền trực tiếp cho hàng nghìn lượt học sinh, giáo viên tại các trường học trên địa bàn với nội dung phong phú như tuyên truyền Luật số 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137 về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 71 về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; công tác bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định... Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mỗi chương trình còn được cán bộ vận động quần chúng khéo léo lồng ghép các hoạt động trải nghiệm thực tế cho các em học sinh như tham gia cùng thực hiện một số chế độ trong ngày

tại đơn vị, tham quan vườn tăng gia trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ rừng ngập mặn, thu gom rác thải tại khu vực biên giới biển, các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại đơn vị... Qua mỗi hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần rèn luyện kỹ năng sống, bản lĩnh, tinh thần đồng đội, xây dựng nhận thức, nhân cách cho các em học sinh.

Em Nguyễn Ngọc Minh, học sinh lớp 8A1 Trường THCS thị trấn Diêm Điền chia sẻ: Em và gần 100 bạn đội viên tiêu biểu của Trường THCS thị trấn Diêm Điền và Trường Tiểu học và THCS Thụy Hà được tham gia chương trình nói chuyện truyền thống, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo quê hương và trải nghiệm thực tế nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4. Các chú bộ đội biên phòng đã giúp chúng em hiểu sâu sắc hơn truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Bộ đội Biên phòng qua các thời kỳ, chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo Việt Nam, khu vực biên giới biển Thái Bình. Cũng trong chương trình, chúng em

còn được trực tiếp tham dự các hoạt động trải nghiệm cuộc sống trong môi trường quân ngũ. Chúng em thấy rất bổ ích và lý thú khi tham gia chương trình, từ đó thêm hiểu và trân trọng những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh, làm quen và tiếp cận với môi trường quân đội, thêm yêu các chiến sĩ mang quân hàm xanh, phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành công dân có ích.

Em Ngô Minh Khoa, lớp 7B Trường Tiểu học và THCS Thụy Hà hào hứng chia sẻ thêm: Chúng em có may mắn được các chú bộ đội biên phòng hướng dẫn gói bánh chưng, trang trí phòng Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên đán, trải nghiệm hoạt động nội vụ, em thấy hào hứng và tham gia nhiệt tình. Em thấy cuộc sống trong quân ngũ rất đoàn kết, kỷ luật, lý thú, em sẽ cố gắng học giỏi để trở thành người chiến sĩ biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền sẽ tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, xây dựng các mô hình trải nghiệm thực tế hay, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, vun đắp tinh thần yêu nước cho các em học sinh.

TRINH CƯỜNG



Học sinh Trường THCS thị trấn Diêm Điền và Trường Tiểu học và THCS Thụy Hà tham gia trải nghiệm hoạt động gấp chăn màn tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy).

LAN TỎA PHONG TRÀO THI ĐUA "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU" Ở TÂY SƠN

Thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu", cán bộ, hội viên CCB xã Tây Sơn (Kiến Xương) luôn tiên phong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Ông Vũ Văn Ngón, Chủ tịch Hội CCB xã Tây Sơn cho biết: Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" có lộ trình thực hiện gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động, tạo động lực để hội viên phấn đấu rèn luyện. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội đã quán triệt chuyên đề hàng năm, tổ chức cho hội viên đăng ký những việc làm cụ thể, nhất là việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn gia đình.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 phần đầu đưa Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cán bộ, hội viên CCB đã tham gia 450 ngày công xây dựng nhà văn hóa và đường giao thông nội đồng; đảm nhận xây dựng mô hình đường hoa do CCB quản lý dài trên 1km; duy trì câu lạc bộ phòng, chống ma túy với 36 thành viên và các tổ an ninh trật tự ở thôn. Nhiều cán bộ, hội viên đã tham gia tổ thu gom rác thải thực hiện nhiệm vụ thu gom, phân loại, xử lý rác thải góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo đảm đạt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ông Bùi Mạnh Trư, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Trung Bắc cho biết: Điểm nổi bật nhất trong những năm qua là CCB đã tích cực tham gia phong trào thi



Mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Vũ Duy Chính tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động.

đua chung sức xây dựng NTM nâng cao ở địa phương. Chi hội đã vận động hội viên hiến đất làm đường, huy động nhân lực, tiền của để xây dựng đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khu dân cư và xây dựng hàng cây do Chi hội CCB tự quản. Các hội viên đều linh hoạt, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh nhằm cao thu nhập. Vì thế, đến nay Chi hội không còn hội viên nghèo, mỗi hội viên đóng 750.000 đồng tiền quỹ hội để tổ chức các hoạt động tình nghĩa và hỗ trợ các hộ phát triển kinh tế.

Hội đã động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Toàn Hội có 31 mô hình CCB sản xuất, kinh doanh

giỏi, nhiều hội viên đầu tư mua máy gặt, máy làm đất, ô tô chở vật liệu xây dựng, mượn đất nhân rồi lên tới 3ha để sản xuất lúa hàng hóa. Trung gian xuất hội viên CCB của xã đến nay chỉ còn 5 hội viên nghèo, 4 hội viên cận nghèo, tỷ lệ hội viên giàu, khá chiếm 75%. Tiêu biểu như mô hình của hội viên Vũ Duy Chính, Giám đốc Công ty TNHH May công nghiệp Quang Phú (chuyên sản xuất giày xuất khẩu) hàng chục năm nay đã tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động với thu nhập bình quân từ 6 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Trên mọi lĩnh vực, cán bộ, hội viên CCB xã Tây Sơn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Qua bình xét, hàng năm hội viên gương mẫu đạt gần 90%. Đây là động lực thúc đẩy các phong trào, hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

THU THỦY